
4. Fundur  
 
Þriðjudaginn 30. ágúst 2022 kom stjórn saman til fundar í fundarsal félaganna 3. hæð suður 
og hófst hann kl. 18:30. 
 
Mættir voru: Claudia Lobindzus, Eiður Stefánsson, Eydís Bjarnadóttir, Halldór Óli 
Kjartansson, Hulda Björnsdóttir og Jón Grétar Rögnvaldsson.  
 
 
 
Dagskrá: 

1. Húsafell. 

Eiður sagði frá ferð sem hann fór í Húsafell til að skoða aðstæður og stöðu á 

byggingum. 

Ákveðið var að halda byggingu áfram þar sem ekki náðist saman um kaupverð. 

Hagkvæmara væri að klára verkið og skoða stöðuna þegar þetta er orðið klárt. 

 

2. Þing AN 29. og 30. september.  

1. Eiður Stefánsson 

2. Hulda Björnsdóttir 

3. Halldór Óli Kjartansson  

4. Eydís Bjarnadóttir 

5. María Rut Dýrfjörð 

6. Jónas Þór Sveinsson 

7. Gestur Gunnar Björnsson 

8. Logi Birgisson 

9. Helga Guðrún Pálsdóttir 

10. Helga Eymundsdóttir 

11. Guðbjörg Ragnarsdóttir 

12. Sirrý Laxdal 

13. Helgi Sveinbjörn Jóhannsson – til vara 

 

3. Þing ASÍ 10. – 12. október. 

1. Eiður Stefánsson 

2. Hilda Dröfn Eichmann 

3. Anna María Elíasdóttir 

4. Gestur Gunnar Björnsson 

5. Stefán Jónsson 

Til vara: Jón Grétar Rögnvalddson, Sirrý Laxdal, Jónas Þór Sveinsson, Hjálmar Pálsson 

og Agnes Reykdal. 

 

4. Þing ASÍ-UNG 16. september. 



Aðal: Hulda Björnsdóttir 

Vara: Ragnar Már Anfinnsson 

 

5. Starfslokanámskeið fyrir félagsmenn FVSA. 

Stjórn samþykkti að koma á öðru námskeiði í haust eða eftir áramót. Síðasta 

námskeið var vel sótt. 

 

6. Boð frá Neytendasamtökunum. 

Um að halda námskeið fyrir félagsmenn um réttindi og skyldur varðandi 

leigumarkaðinn. Stjórn samþykkti að kannaður verði kostnaður og skoða áhugann að 

hafa sameiginlega með hinum stéttarfélögunum. 

 

7. Gjafabréf hjá Niceair. 

Samþykkt að ganga til samninga við Niceair og kaupa bréf frá þeim að upphæð 

32.000 á 20% afslætti og niðurgreiða þau um 3.600 kr. og setja undir sama hatt og 

Icelandair og Fosshótel miða. 

 

8. Kostnaðarþátttaka FVSA vegna bílastæða fyrir félagsmenn FVSA. 

Samþykkt að skoða þetta ef að öll félögin innan Stéttey samþykkja þetta. 

 

9. Við vinnum; FVSA heldur vinnufund um atvinnu- og kjaramál, 8. eða 14. september. 

Ákveðið að fara í þessa vinnu og fá félagsmenn á fund til að ræða þeirra skoðun á 

þessum málum. 14. september er dagsetningin sem var ákveðin. 

 

10. Önnur mál. 

a. Húsnæði fyrir flóttafólk. 

Ekki var óskað eftir skammtímahúsnæði þannig að langtímaleiga gengur ekki 

fyrir félagið. 

 

Fleira var ekki gert. Fundi slitið. 
 
 


